



ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เรื่อง การรายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ในระหว่างรักษาอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามที่ได้มีการประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กำหนดให้บุคคลผู้สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เข้ามารายงานตัว ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ช่วงเวลา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยเหล่าทหารบก ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เหล่าทหารเรือ, เหล่าทหารอากาศ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และเหล่าตำรวจ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

หากพ้นกำหนดวันและเวลาดังกล่าวนี้ บุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ตัวจริง) ไม่มารายงานตัว ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และจะดำเนินการเรียกบุคคลสำรอง เพื่อทดแทนต่อไป

อันเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แล้วนั้น หากบุคคลผู้สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เกิดอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และอยู่ในระหว่างรักษาอาการอยู่ที่สถานพยาบาล จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถมารายงานตัว ตามที่ทางโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กำหนดไว้ได้นั้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของ บุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ตัวจริง) ขอให้แสดงหลักฐานการรักษาตัวจากสถานพยาบาล โดยให้ผู้ปกครองนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว และเมื่อรักษาอาการเป็นปกติดีแล้ว ให้ผู้อำนวยการกองแพทย์ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้สอบสวนและวินิจฉัย ว่าสมควรดำเนินการอย่างไรต่อไป และเมื่อพ้นระยะกักตัวตามที่ได้วินิจฉัยแล้ว ให้บุคคลผู้สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ตัวจริง) รีบรายงานตัวต่อโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ภายใน ๗๒ ชั่วโมง ทั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก

(อติวิรัช ไพจิตร)

รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รักษาราชการแทน

ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ